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รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ 
สมัยสามญั  สมัยที่  2  ครั้งที่ 2 ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕66 

วันที่ 15 สิงหาคม 2566   เวลา  10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์  (ห้อง ๓/๓) 

----------------------------- 
ผู้มาประชุม 

1 นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์ ประธานสภาเทศบาล  
2 นายพรสวัสด์ิ  บุญยิ่ง รองประธานสภาเทศบาล    
3 นายเฉลิมพล สุวิทยารักษ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
4 นางสาวสิริธารณ์ เลาวกุล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
5 นายไพโรจน์ อิทธิชัยเจริญ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  
6 นายปัณณ์ณธีร์ เศรษฐภูริปภา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
7 นายจิรัฐชัย ปวีร์วรานนท์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
8 นายเอกกร ดํารงโภวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2   
9 นางสาวทศมาส หวังสุข สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  
10 นายดิสทัต สิทธิโชคเจริญ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2   
11 นายเจษฎา ศรีประทักษ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  
12 นางสุภาพร แตงนารา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3  
13 นายสิทธิโชค เปาอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 
14 นายจตุพร เอกวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3  
15 นายสมยศ นะลําเลียง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4 
16 นางสาวอาภัสรา นิโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4 
17 นายมงคล  สุนทรเลขา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4 
18 นายกฤตภาส คชรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4 
19 นางสาวสุณี มังคลารัตนศรี เลขานุการสภาเทศบาล 

ผู้ไม่มาประชุม 

1 นายเจตริณ อ่อนสอาด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 (ลา) 
2 นายธนกร คะกาทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 (ลา) 
3 นายวรทัศน์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 (ลา) 
4 นายธนู ชีวินโชติมา สมาชิกสภาเทศบาล เบต 3 (ลา) 
5 นายกรณ์พงษ์ เจริญฐิติวงศธร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4 (ลา) 
6 นายกิตติศักดิ์ ล้ิมจํารูญรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4 (ลา) 

   

                   
               -/ผู้เข้าร่วมประชุม... 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

1 นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ 
2 นายวิโรจน์ ตันวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ 
3 นายวรวุฒิ ตันวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ 
4 นายจตุรวิทย์ นิโรจน์ธนรัฐ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ 
5 นายธีระเดช  บางสมบุญ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ 
6 พล.ต.ต.อรุณ  แตงนารา เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ 
7 นางสาวณิชณันทน์  ฤทธิ์คง เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ 
8 นายพิสิษฐ์ จาริกสกุลชัย ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ 
9 นายวิสุทธิ สินเพ็ง รองปลัดเทศบาล 
10 นางนัทธ์หทัย สันติภาพจันทรา รองปลัดเทศบาล 
11 นางวรรณ พวงสมบัติ รองปลัดเทศบาล 
12 นางทัศนียา เด่ียวไพบูลย์ หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
13 นางอินทิรา เกตุรัตน ์ ผู้อํานวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
14 นางณีรรัตน์ จันทร์เจริญ ผู้อํานวยการสํานักคลัง 
15 นายนัชรัศม์ ชูหิรัญญ์วัฒน์ ผู้อํานวยการสํานักช่าง 
16 นายเจนวิทย์ ปะเมโท ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา 
17 นางสาวสุชาดา จักรผัน ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
18 นางมาลินี  สังวรศิลป์ รก.ผู้อํานวยการกองสารสนเทศภาษีฯ 
19 นายประเดิม  ศรีสมบูรณ์ ผู้อํานวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาฯ 
20 นายองอาจ เสือเหลือง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
21 นางสมบัติ วรวิเวทย์ ผู้อํานวยการส่วนพัฒนารายได้ 
22 นางสาวกนกพร คงสวัสด์ิ ผู้อํานวยการส่วนบรืหารงานพัสดุ 
23 นายภาณุวัฒน์ พูลเพิ่ม ผู้อํานวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง 
24 นางกัลยา สังคหัตถากร ผู้อํานวยการส่วนบริการสาธารณสุข 
25 นางพรรณวดี พลแสน ผู้อํานวยการส่วนบริหารธุรกิจการประปา 
26 นางภารดี ร่มจําปา ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล 1 
27 นางพรทิพย์  ทรัพย์ลออ แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล 2 

28 นายสุนทร   ทวีการไถ ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล 3 
31 นายจิรวัฒน์   วัฒนาอุดม ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล 4 
32 นางดารารัตน์ สุทธิวงศ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล 5 
33 นายสุทธิวัชร์ ทับเจริญ ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล 6 
34 นายวัลลภ  ทองใบ แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล 7 
35 นางสาวณัฐพร  สุวรรณกนิษฐ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล 8 

/36.นางเอื้อการย์..... 
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36 นางเอื้อการย์ อัมพนันท์ แทน ผู้จัดการสถานธนานุบาล 3 
37 นางอัญชัน กฤตรนต์รัศมี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป สํานักปลัดเทศบาล 
38 นายถนอมศักดิ์ ซิมทิม หัวหน้าฝ่ายปกครอง สํานักปลัดเทศบาล 
39 นางนุชนาถ แก้วสุกัลยา หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ สํานักปลัดเทศบาล 
40 นายปฏิญญา นิธิสมบัติ หัวหน้าฝ่ายนิติการ สํานักปลัดเทศบาล 
41 นางรุ่งรวี สถิตย์พงษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป กองยุทธศาสตร์ฯ 
42 นางสาวกนกวรรณ อุพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่ กองยุทธศาสตร์ฯ 
43 นางสาวนุจรีย์ บุญยกร หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์ฯ 
44 นายฐิติพันธ์ แม้นพยัคฆ์ หัวหน้างานรักษาความสงบ สํานักปลัดเทศบาล 
45 นายมนัส พุ่มเพ็ชร หัวหน้างานป้องกันฯ สํานักปลัดเทศบาล 
46 นายธนันธร พันธ์รอด หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์ฯ 
47 นางกันต์กนิษฐ์ คณากรศิโรฒม์ เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักปลัดเทศบาล 
48 นายบริพงษ์ รัตนศิลป ์ หัวหน้างานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์ฯ 
49 นางสาวพิมพ์วิไล สุพรรณ ์ หัวหน้างานงบประมาณฯ กองยุทธศาสตร์ฯ 
50 นางพจมาลย์ องค์ศิริกุล เจ้าพนักงานธุรการชํานาฯงาน กองยุทธศาสตร์ฯ 
51 นางสาวพัชรพร อินทรแผลง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป กองสวัสดิการฯ 
52 นางสาวเปรมจิตร เถียรอ่ํา พนักงานจ้าง สํานักปลัดเทศบาล 
53 นายเกียรติศักดิ์ เหล่าวชิรวงศ์ พนักงานจ้าง สํานักปลัดเทศบาล 

 

เร่ิมประชุมเวลา     10.00  น. 

นางสาวสุณี มังคลารัตนศรี  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านรองประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล       
เลขานุการสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรี ท้ัง 3 ท่าน ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีและผู้เข้าร่วม

รับฟังการประชุมสภาเทศบาลทุกท่าน 
                 วันนี้  เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 คร้ังที ่2 ประจ าปี 
                              พ.ศ. 2566 
     บัดนี้  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว   ขอกราบเรียนเชิญ 

ท่านพรสวัสด์ิ  บุญยิ่ง รองประธานสภาเทศบาล  ปฏิบัติหน้าท่ี  ประธานสภาเทศบาล จุดเทียน ธูป 
บูชาพระรัตนตรัย  และดําเนินการประชุมตามระเบียบ 
วาระต่อไป ขอเรียนเชิญค่ะ 

นายพรสวัสด์ิ บุญยิ่ง            เรียนท่านนายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  รองประธานสภาฯ  เลขานุการสภา 
รองประธานสภาเทศบาล คณะผู้ช่วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน  เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว  ผมขอเปิดการประชุม 
ปฏิบัติหน้าที่               สภาเทศบาลนครนครสวรรค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2  คร้ังที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕66   
ประธานสภาเทศบาล      ก่อนท่ีเราจะดําเนินการประชุมขอให้ทุกท่านยืนขึ้นเพื่อระลึกถึงท่านอดีต  นายกเทศมนตรี  

 ด.ร. ถาวร  นิโรจน์  ขอเชิญครับ 
      

/ระเบียบวาระที่  1... 
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ระเบียบวาระที่  1     เรื่อง  ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

1.1 เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 

นายพรสวัสด์ิ บุญยิ่ง  ตามมติท่ีประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  ครั้งท่ี 1   ประจําปี  พ.ศ.  
รองประธานสภาเทศบาล 2566 วันท่ี  7 สิงหาคม 2566 ได้พิจารณาเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
ปฏิบัติหน้าที่   รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ประกอบด้วย 
ประธานสภาเทศบาล     1. นายไพโรจน์   อิทธิชัยเจริญ    สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ เขต 1 

2. นางสุภาพร  แตงนารา    สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ เขต 3 
3. นางสาวอาภัสรา นิโรจน์  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ เขต 4 
4. นายดิสทัต สิทธิโชคเจริญ    สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ เขต 2 
5. นางสาวทศมาส  หวังสุข   สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ เขต 2 

คณะกรรมการฯ  ได้ประชุมเม่ือวันท่ี  7  สิงหาคม 2566 ระหว่างเวลา 13.30 น.  ถึงเวลา 
14.00 น. เพื่อพิจารณาเลือกประธานกรรมการและเลขานุการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2565 ข้อ 109 วรรค
สอง มีมติแต่งต้ังให้ 

    1. นายไพโรจน์  อิทธิชัยเจริญ  เป็น  ประธานกรรมการ 
2. นางสุภาพร  แตงนารา    เป็น  เลขานุการ 

ระเบียบวาระที่  2     เรื่อง   รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์สมัยสามัญ สมัยที่ 2  
             ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 
นายสมศักด์ิ อรุณสุรัตน์        รายงานการประชุมดังกล่าว เลขานุการได้ส่งให้สมาชิกทุกท่านแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม 
ประธานสภาเทศบาล    ขอให้ทุกท่าน ตรวจสอบดูในบันทึกรายงานการประชุม สมาชิกท่านใดจะแก้ไขถ้อยคําประการใด    

โปรดเสนอต่อท่ีประชุม  
                                          ไม่มี 
 ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด ขอแก้ไขในรายงานการประชุม  ผมขอมติจากท่ีประชุมสมาชิกท่านใด 

 รับรองรายงานการประชุม   โปรดยกมือขึ้น     
ยกมือ  17  เสียง  

                                      สมาชิกท่านใดไม่รับรองรายงานการประชุมโปรดยกมือขึ้น 
                                      ยกมือ    -   เสียง 
                                         เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 คร้ังที่ 1 ประจ าปี 
 พ.ศ. 2566 วันที่  7 สิงหาคม 2566 

 ด้วยคะแนน    17  สียง   เป็นเอกฉันท์     

ระเบียบวาระที่  3     เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
       2567 วาระที่ 2 (ข้ันแปรญัตติ) และวาระที่ 3 (ข้ันลงมติ) 

นายพรสวัสด์ิ บุญยิ่ง  ท่ี 2        เราจะพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วาระท่ี 2  
รองประธานสภาเทศบาล  (ขั้นแปรญัตติ)  ก่อนนะครับ ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ รายงานผลการพิจารณา 
 

/ปฏิบัติหน้าที่... 
 



๕ 
 

ปฏิบัติหน้าที่                       ร่างเทศบัญญัติฯ   และรายงานผลการรับคําขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล    ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้  ขอเชิญครับ 

นางสุภาพร แตงนารา  กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ  และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ดิฉัน  นางสุภาพร  แตงนารา  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  3  ขอรายงานผลการพิจารณา 
                             ร่างเทศบัญญัติฯ และรายงานผลการรับคําขอแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 
                             งบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังนี้ 

ตามมติท่ีประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  ครั้งท่ี 1  ประจําปี  
                             พ.ศ. 2566 เมื่อวันท่ี 7 สิงหาคม 2566  ได้รับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําป ี
                                   งบประมาณ  พ.ศ. 2567  วาระท่ี  1   หลังจากสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติ 

ในวาระท่ี 1 ไปแล้วนั้น   และท่ีประชุมกําหนดให้สมาชิกยื่นคําขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ จํานวน 4 
วัน  ต้ังแต่วันท่ี 8 - 11 สิงหาคม 2566  เวลา 10.30 น. ถึง 16.30 น. โดยคณะกรรมการแปรญัตติ 
ได้มารอรับคําขอแปรญัตติ  ณ  ห้องสมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์  ช้ัน  3 ตามวัน และเวลา 
ท่ีกําหนดดังกล่าว ปรากฏว่า ไม่มีสมาชิกท่านใดมายื่นขอคําแปรญัตติ 

                                  เมื่อครบกําหนดระยะเวลา  ให้สมาชิกยื่นคําขอแปรญัตติแล้ว ในวันท่ี  11 สิงหาคม 2566 
ระหว่างเวลา 16.40 น. ถึงเวลา 17.30 น. คณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2567    โดยเชิญคณะผู้บริหารเทศบาลตลอดจน 
เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง เข้าช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทําร่างเทศบัญญัติจนเป็นท่ีเข้าใจและเห็นว่า 
ได้จัดทําถูกต้องตามระเบียบแล้วโดยไม่มีการแปรญัตติและการแก้ไขใดๆ คณะกรรมการฯ จึงมีมติ 

                             ให้คงไว้ตามร่างเดิม ดังนี้        

                             ประมาณการรายรับ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จ านวนรวมทั้งสิ้น 1,268,774,300 บาท 

 
                        แยกรายละเอียด ดังนี้ ดังนี้ 

     
                             1. ประมาณการรายรับ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จํานวน 1,044,576,000 บาท แยกเป็น 

                                   1.1 รายได้จัดเก็บเอง ประกอบด้วย 
     

 
                                    (1) หมวดภาษีอากร จํานวน 61,011,000 บาท 

    

 
                                    (2) หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 60,979,000 บาท 

 
 

                                    (3) หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 12,485,000 บาท 
   

 
                                    (4) หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จํานวน 11,100,000 บาท 

 
                                    (5) หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 3,001,000 บาท 

   

 
                                    (6) หมวดรายได้จากทุน จํานวน 100,000 บาท 

    
                                   1.2 รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 

                                          (1) หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 362,900,000 บาท 
   

                                   1.3 รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 
  

        

                                    (1) หมวดเงินอุดหนุน เงินอุดหนนุท่ัวไป จํานวน 533,000,000 บาท 
 
 
                                                                                                                       /2. ประมาณการ… 
 

  



๖ 
 

                                2. ประมาณการรายรับ งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการจํานวนรวม 224,198,300 บาท แยกเป็น 

                                    2.1 กิจการสํานักการประปา จํานวน 131,050,000 บาท แยกเป็น 
  

                                         (1) ค่าจําหน่ายน้ําจากมาตรวัดน้ํา จํานวน 120,000,000 บาท 
  

 
                                     (2) ค่าบริการประจําเดือน จํานวน 7,920,000 บาท 

   

 
                                     (3) ค่าจําหน่ายน้ําจากท่อธาร จํานวน 500,000 บาท 

   

 
                                     (4) ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร จํานวน 500,000 บาท 

   

 
                                     (5) รายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 2,130,000 บาท 

    
                                    2.2 กิจการสถานธนานุบาล 1 จํานวน 24,700,000 บาท แยกเป็น 

  

 
                                     (1) ดอกเบ้ียรับจํานํา จํานวน 13,000,000 บาท 

    

 
                                     (2) กําไรจากการจําหน่ายทรัพย์หลุดจํานํา จํานวน 1,800,000 บาท 

  

 
                                     (3) ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร จํานวน 900,000 บาท 

   

 
                                     (4) รายได้อื่น จํานวน 9,000,000 บาท 

 
       /  2.3 กิจการ… 

  
                                    2.3 กิจการสถานธนานุบาล 2 จํานวน 30,101,000 บาท แยกเป็น 

  

 
                                     (1) ดอกเบ้ียรับจํานํา จํานวน 15,000,000 บาท 

    

 
                                     (2) กําไรจากการจําหน่ายทรัพย์หลุดจํานํา จํานวน 2,000,000 บาท 

  

 
                                     (3) ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร จํานวน 100,000 บาท 

   

 
                                     (4) รายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 1,000 บาท 

    

 
                                     (5) รายได้อื่น จํานวน 13,000,000 บาท 

    
                                     2.4 กิจการสถานธนานุบาล 3 จํานวน 36,023,000 บาท แยกเป็น 

  

 
                                     (1) ดอกเบ้ียรับจํานํา จํานวน 19,000,000 บาท 

    

 
                                     (2) กําไรจากการจําหน่ายทรัพย์หลุดจํานํา จํานวน 2,000,000 บาท 

  

 
                                     (3) ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร จํานวน 5,000 บาท 

    

 
                                     (4) รายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 1,000 บาท 

    

 
                                     (5) รายได้อื่น จํานวน 15,017,000 บาท 

    
                                     2.5 กิจการสถานีขนส่งผู้โดยสาร จํานวน 2,324,300 บาท แยกเป็น 

  

 
                                     (1) ค่าบริการสถานีขนส่ง จํานวน 1,440,000 บาท 

   

 
                                     (2) ค่าบริการห้องสุขา จํานวน 221,100 บาท 

    

 
                                     (3) ค่าบริการสถานท่ีจําหน่ายสินค้า จํานวน 144,000 บาท 

   

 
                                     (4) ค่าเช่าทรัพย์สินอื่นๆ (ค่าเช่าติดต้ังป้ายโฆษณา) จํานวน 169,200 บาท 

 

 

                                     (5) ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร จํานวน 30,000 บาท 
                                                                                                                        /  (6) รายได้… 

/  (6) รายได้…. 
 

   



๗ 
 

 
                                      (6) รายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 20,000 บาท 

    

 
                                      (7) เงินสนับสนุนจากเทศบาล จํานวน 300,000 บาท 

   

 
                    งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จ านวนรวมทั้งสิ้น 1,234,270,500 บาท 

                         แยกรายละเอียดได้  ดังนี้ 
    

 
                     1. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ านวนรวมทั้งสิ้น 1,044,576,000 บาท โดยแยก 

                                             รายละเอียดเป็น 4 ด้าน และ 11 แผนงาน ดังนี ้
    

                                            ด้านที่ 1 ด้านบริหารทั่วไป มี 2 แผนงาน ประกอบด้วย 
   

 
                                        แผนงานบริหารงานท่ัวไป จํานวน 130,269,700 บาท  

  

 
                                        แผนงานการรักษาความสงบภายใน จํานวน 32,507,500 บาท 

  
                                           ด้านที่ 2 ด้านบริการชุมชนและสังคม มี 6 แผนงาน ประกอบด้วย 

  

 
                                        แผนงานการศึกษา จํานวน 390,032,600 บาท  

   

 
                                        แผนงานสาธารณสุข จํานวน 105,829,800 บาท    

 
  

 
                                        แผนงานสังคมสงเคราะห์ จํานวน 11,378,600 บาท 

   

 
                                        แผนงานเคหะและชุมชน จํานวน 75,011,600 บาท  

   

 
                                        แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จํานวน 27,612,300 บาท 

 

 
                                        แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ จํานวน 16,317,400 บาท 

                                            ด้านที่ 3 ด้านการเศรษฐกิจ มี 2 แผนงาน ประกอบด้วย 
   

 
                                        แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จํานวน 63,114,600 บาท 

  

 
                                        แผนงานการพาณิชย์ จํานวน 1,034,000 บาท 

   
                                            ด้านที่ 4 ด้านการด าเนินงานอืน่ มี 1 แผนงาน ประกอบด้วย 

   
      

                                        แผนงานงบกลาง จํานวน 191,467,900 บาท 
                                 2. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการจํานวนรวมท้ังส้ิน 189,694,500 บาท จําแนกเป็น 

   
 

                                       กิจการประปา จํานวน 131,050,000 บาท         

 
                                       กิจการสถานธนานุบาล 1 จํานวน 16,443,000 บาท 

                                            กิจการสถานธนานุบาล 2 จํานวน 18,414,000 บาท  
   

                                             กิจการสถานธนานุบาล 3 จํานวน 21,481,000 บาท 
   

      

                                       กิจการสถานีขนส่งผู้โดยสาร จํานวน 2,306,500 บาท 
                                                                                                                         /รายละเอียด… 

รายละเอียด 
   



๘ 
 

                                      รายละเอียดปรากฏตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
                                        จึงขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
                         เพื่อสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ได้พิจารณาต่อไป 

นายพรสวัสด์ิ บุยยิ่ง       คณะกรรมการแปรญัตติ  ได้ประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 

รองประธานสภาเทศบาล งบประมาณ พ.ศ.2567 หลังจากสภาเทศบาลนครนครสวรรค์รับหลักการในวาระท่ี 1 ไปแล้ว 

ปฏิบัติหน้าที่            ต้ังแต่วันท่ี 8 - 11 สิงหาคม 2566 ปรากฏว่า ไม่มีสมาชิกท่านใดยื่นค าขอแปรญัตติหรือแก้ไขใดๆ 

ประธานสภาเทศบาล  ให้คงไว้ตามร่างเดิมทุกประการ    ซึ่งได้ส่งรายงานผลการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติให ้

                          สภาเทศบาลนครนครสวรรค์ และคณะผู้บริหารเทศบาลทราบแล้ว 
                                   เมื่อไม่มีการยื่นคําแปรญัตติ ดังนั้นในวาระที่ 2 ถือว่าที่ประชุมสภาเทศบาล ให้ความเห็นชอบ 
                         ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

ต่อไปเป็นการพิจารณา  ในวาระที่ 3 ไม่มีการอภิปรายให้ท่ีประชุมสภาเทศบาล 
                         ลงมติว่าจะให้  ตราเป็นเทศบัญญัติหรือไม่ 

ผมขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นสมควรให้ตราเป็น 
                         เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  โปรดยกมือขึ้น  

ยกมือ  17  เสียง 
    สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติฯ  โปรดยกมือขึ้น 

ยกมือ  -  เสียง 
                           เป็นอันว่า  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ให้ตราเปน็เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี 
                           งบประมาณ พ.ศ. 2567   ด้วยคะแนน 17  เสียง  เปน็เอกฉันท ์

ระเบียบวาระที่  4   เรื่อง    ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
                                    2566 และโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
                                    เพื่อโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ (สํานักช่าง) 
นายสมศักด์ิ อรุณสุรัตน์           ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายจิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ     เรียน ประธานสภาเทศบาลเคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี                       กระผม ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

และโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อนําไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
จากการตรวจสอบงบประมาณโครงการท่ีต้ังไว้ของสํานักช่าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ 
โครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนซอยมาตุลี 13 งบประมาณ 2,970,000 บาท จากการ
ตรวจสอบพื้นท่ีจริงแล้วสภาพผิวจราจรยังสามารถใช้งานได้ จึงได้ของดดําเนินโครงการ เพื่อนํา
งบประมาณโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ในโครงการท่ีมีความจําเป็นเร่งด่วนของสํานักช่าง  เนื่องจาก
ขณะนี้ผู้รับจ้าง โดยบริษัท เงินขุมทอง จํากัดแจ้ง ขอรับเงินค่าชดเชยค่างานส่ิงก่อสร้าง ตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้  (ค่า K)  โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําและรวบรวมน้ําเสียพร้อมปรับปรุงผิวจราจร    
ค.ส.ล. ถนนจักรวาลเริ่มต้ังแต่แยกทางเข้า NSC ถึงแยกนวมินทร์และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117 
จากแยกนวมินทร์ถึงใต้สะพานพิษณุโลก โดยคณะกรรมการคํานวณการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินค่างาน 
 

/ส่ิงก่อสร้าง... 



๙ 
 

ส่ิงก่อสร้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ปรากฏว่าผู้รับจ้างมีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชยจาก
ผู้ว่าจ้าง เทศบาลนครนครสวรรค์   จึงจําเป็นต้องดําเนินการ ดังนี้  

   โอนลด  
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
                 ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  
                 1. ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนซอยมาตุลี 13      งบประมาณต้ัง ไ ว้    2 ,970,000  บาท      
  โอนลด            2,970,000  บาท 
                                                 รวมโอนลด 1 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น     2,970,000 บาท 
                              โอนเพิ่ม  
                       แผนงานเคหะและชุมชน งานบ าบัดน้ าเสีย งบด าเนินงาน หมวดค่าสาธารณูปโภค   
                            1. ประเภทค่าไฟฟ้า                                                 โอนเพิ่ม            1,069,500  บาท 
                  โอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
                  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบด าเนินงาน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
                  ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
               2. ปรับปรุงผิวพื้นสนามบาสเกตบอลลานกีฬาอุทยานสวรรค์ โอนเพิ่ม                  500,000  บาท 
                      สนามท่ี 1 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ทบทวน ครั้งท่ี 1/2566  
                      เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2/2566 เทศบาลนครนครสวรรค์) 
                  ประเภทค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)  
                   3. ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โอนเพิ่ม                1,400,500  บาท 
                   (ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภคและส่ิงสาธารณูปการ)  
                               รวมโอนเพิ่ม และโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 3 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น          2,970,000 บาท 
 

                                          ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                                พ.ศ.2563  หมวด  4  ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด  
                                ท่ีทําให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปล่ียน  หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่   ให้เป็นอํานาจอนุมัติ 
                                ของสภาท้องถิ่น 
       จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ เพื่อพิจารณา ต่อไป 
       ถนนซอยเจ้าพระยาไปดูมาแล้วยังใช้การได้ดีอยู่ แต่จะต้องไปดําเนินการปะพื้นผิวบางจุดซึ่ง 
                                   ในปีถัดไปเราของบประมาณอุดหนุนไป แต่ในส่วนตรงนี้ค่าไฟฟ้าท่ีโรงบําบัดน้ําเสีย  กับเงินค่า K  
                                   เราต้องชดเชยให้เขาเลยต้องยกเลิกบางโครงการเพื่อมาดําเนินการในส่วนนี้  ส่วนสนามบาสเกตบอล 
                                   ปีนี้ทําสนามหนึ่งปีหน้าทําอีกสนามหนึ่ง 

นายพรสวัสด์ิ บุญยิ่ง สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่  
รองประธานสภาเทศบาล              
ปฏิบัติหน้าที่                  
ประธานสภาเทศบาล         

นางสุภาพร แตงนารา     กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ  และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล     ดิฉัน  นางสุภาพร  แตงนารา  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  3  ขอสอบถามในเรื่องค่า K คือ 
                                  ค่าอะไรเพราะเป็นภาษาของในส่วนทางช่าง เป็นในส่วนของค่าปรับอะไรหรือเป็นค่าผิดสัญญา 
 

/นายจิตตเกษมณ์... 
 



๑๐ 
 

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ ในส่วนนี้ขอให้ทางสํานักการช่างช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบ 
นายกเทศมนตรี 

นายภาณุวัฒน์ พูลเพิ่ม           กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ  และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้าง       กระผมนายภาณุวัฒน์  พูลเพิ่ม ผู้อํานวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบงานในส่วนนี้ 

ขอเรียนช้ีแจงครับในส่วนของค่า  K  คือ ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ มิใช่เป็นการชดเชยกรณีผิด
สัญญา มีสูตร ค่า K ท้ังหมด 35 สูตรผู้รับจ้างมีสิทธิขอค่า K กรณีท่ี ณ วันทําสัญญา ค่าน้ํามันแตกต่าง
จากวันส่งมอบงาน  กรณีท่ีเกิน 3% ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอค่า K ได้  แต่ถ้าในวันส่งมอบงานค่าน้ํามันลด
มากกว่า 3% เราในฐานะผู้ว่าจ้างก็ต้องคิดค่า  K  อย่างเช่นงาน 1 ล้าน  ถ้าบวกลบไม่เกิน  3%  แล้ว
คิดตามสูตรบวกลบแล้วค่า K  มีค่าน้อยหลวงจะจ่ายไม่ถึง  1  ล้านเพราะปรับราคาได้  แต่ถ้าในกรณีท่ี 
ผู้รับจ้างจะขอค่า K จะต้องดําเนินการภายใน 90 วัน ถ้าถูกต้องตามสูตรที่กําหนดโดยสํานักงบประมาณ
แล้วทุกสัญญาต้องปรับค่า K หมดครับ และกรณีท่ีสําเร็จลุล่วงแล้วปรับแล้วหลวงจะต้องจ่ายแต่มิใช่เป็น
การผิดสัญญาเพราะเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ แต่ถ้ากรณีวันส่งมอบงาน ค่า K ลดน้อยลงหลวงก็จะ
จ่ายไม่ถึงและต้องดึงเงินกลับ แต่ถ้าในกรณีท่ีค่า K มากขึ้นหลวงก็ต้องจ่ายครับ แต่ถ้าผู้รับจ้างไม่ยื่นตาม
เวลาท่ีกําหนด 90 วันถือว่าไม่มีเจตนารับ แต่ถ้าหักเงินผู้ว่าจ้างจะต้องหัก ณ วันจ่ายเงินเลยถ้าหักไม่ทัน
สามารถหักจากหลักประกันสัญญาได้กรณีนี่ไม่เกี่ยวกับการผิดสัญญาและการบริหารสัญญา ถ้าท่านใดมี
ข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้ท่ี Website ของสํานักงบประมาณเพิ่มได้เขาจะมีสูตรขอบคุณครับ 

นายพรสวัสด์ิ บุญยิ่ง สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่  
รองประธานสภาเทศบาล             ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุม สมาชิกท่านใด ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
ปฏิบัติหน้าที่                 งบประมาณ พ.ศ. 2566 และโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  
ประธานสภาเทศบาล        เพื่อนําไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ โปรดยกมือขึ้น 
 ยกมือ  17  เสียง  
                                สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติ   โปรดยกมือขึ้น 
                                          ยกมือ    -    เสียง 
                                         เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
                               พ.ศ.2566 และโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อน าไปต้ังจ่าย 
                               เป็นรายการใหม่ 
  ด้วยคะแนน  17  เสียง  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที่  5   เรื่อง   ขอเสนอญัตติการจัดต้ังชุมชนใหม่ “ชุมชนหลังเรือนจ าพัฒนา”  
                                   (กองสวัสดิการฯ) 

นายสมศักด์ิ อรุณสุรัตน์           ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายจิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ     เรียน ประธานสภาเทศบาลเคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี                       กระผม ขอเสนอญัตติ  ขอความเห็นชอบ  การจัดต้ังชุมชนใหม่  “ชุมชนหลังเรือนจ าพัฒนา” 

โดยแยกออกจากชุมชนหนองผักตบ  ซึ่งพื้นท่ีดังกล่าวประกอบด้วย ชุมชนหนองผักตบ(บางส่วน) , 
หมู่บ้านสวย  หมู่บ้านอริษา และบ้านเรือนบริเวณถนนสวรรค์วิถี ๔๒, ๔๔, ๔๖ ซึ่งได้รับความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการชุมชนและด าเนินการประชาคมรับฟังความเห็นจากประชาชนในพื้นท่ี 
 

 /เป็นท่ีเรียบร้อย… 



๑๑ 
 

เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  ท้ังนี้  ตามแนวทางการจัดต้ังชุมชนและการแยกชุมชนใหม่  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล  พ.ศ.  ๒๕๖๔  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับท่ี๒)  
พ.ศ. ๒๕๖๖  ข้อ ๑.๒ (๓) ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการชุมชน สภาเทศบาล และความเห็น
จากประชาคมในพื้นท่ี 

ดังนั้น เพื่อให้การจัดต้ังชุมชนใหม่  เป็นไปตามแนวทางท่ีก าหนด ตามระเบียบฯ ดังกล่าว  จึงมี
ความประสงค์ ขอเสนอญัตติ การจัดต้ังชุมชนใหม่ “ชุมชนหลังเรือนจ าพัฒนา  เพื่อขอความเห็นชอบ
จากสภาเทศบาล ต่อไป  

               จึงเรียนมาเพื่อโปรดน าเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ เพื่อพิจารณา ต่อไป 

นายพรสวัสด์ิ บุญยิ่ง   สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่  
รองประธานสภาเทศบาล          ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุม สมาชิกท่านใด ใหค้วามเห็นชอบการจัดต้ังชุมชนใหม ่  
ปฏิบัติหน้าที่              “ชุมชนหลังเรือนจ าพัฒนา” ของกองสวัสดิการฯ โปรดยกมือขึ้น 
ประธานสภาเทศบาล ยกมือ  17  เสียง  
                                สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติ   โปรดยกมือขึ้น 
                                          ยกมือ  -   เสียง 
                                      เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบการจัดต้ังชุมชนใหม่ “ชุมชนหลังเรือนจ าพัฒนา” 
  ด้วยคะแนน  -  เสียง  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที่ 7       เรื่อง  อื่นๆ (ถ้ามี) 

นายพรสวัสด์ิ บุญยิ่ง  ท่านนายกเทศมนตรีฯ  หรือสมาชิกท่านใดมีเรื่องอื่นประการใดหรือไม่ 
รองประธานสภาเทศบาล   
ปฏิบัติหน้าที่                  
ประธานสภาเทศบาล 

นายจิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ     เรียน ประธานสภาเทศบาลเคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี                      ขณะนี้มีเรื่องท่ีเป็นข่าวทางโทรทัศน์  เรื่อง เบ้ียยังชีพ  ส่วนตัวแล้วผมเห็นด้วยกับการออก 

ระเบียบฯ ใหม่นี้  สมัยก่อนเบี้ยยังชีพทุกคนได้หมด ไม่ว่าคุณจะมีเงินรวยเป็นร้อยล้านพันล้าน แต่
ข้าราชการบางคนท่ีมีสิทธิสวัสดิการต่างๆ แต่ฐานะยากจน เช่น ทหาร และลูกข้าราชการต่างๆ ท่ีมีฐานะ
ยากจนกลับไม่ได้ จึงมีการออกกฎหมายระเบียบใหม่นี้ขึ้นมา เพื่อท่ีจะให้คณะกรรมการผู้สูงอายุท่ีสังกัด
อยู่กระทรวง พม. เป็นผู้กําหนดว่า ใครที่สมควรจะได้ คนท่ีได้มาแล้วถึงปัจจุบันจนถึงวันท่ี 11 สิงหาคม 
2566 ก็ยังคงได้รับเหมือนเดิมเขาไม่ได้ไปยกเลิกสิทธิ์อะไร แต่คนท่ีอายุ 60 ใหม่ท่ีจะได้รับมีผลต้ังแต่
วันท่ี 12 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป เขาจะมีการตรวจสอบจากเลขบัตรประจําตัว 13 หลัก ว่ามีสมบัติ 
เงินฝากธนาคารมากน้อยเท่าไหร่จะดูสิทธิตรงนี้ว่าควรได้ไหม และคนท่ีมีสิทธิสวัสดิการต่างๆ แต่มีฐานะ
ท่ียากจนแบบนี้สมควรได้แบบนี้ยุติธรรมท่ีสุดไม่ใช่ให้ทุกคนเหมือนท่ีผ่านมา งบประมาณ 5 หมื่นล้านถึง 
9 หมื่นล้านท่ีผ่านมา เป็นงบของท้องถิ่นซึ่ง พม. เป็นกรรมการต่างๆ และ โอนให้ท้องถิ่นเป็นคนจ่าย
เทศบาลเราจ่ายปีหนึ่งเป็นร้อยล้านเป็นงบเบี้ยยังชีพให้กับประชาชนในชุมชนของเรา แต่ถ้าระเบียบใหม่
ออกมางบประมาณในส่วนนี้คงลดลงบ้าง เมื่อก่อนคนท่ีได้รับสวัสดิการของรัฐทุกอย่างจะไม่ได้รับเงินใน
ส่วนนี้ท้ังๆ ท่ี บางทีลูกก็ไม่เคยไปดูแลแม่ท้ิงไปเลยเขาก็ไม่ได้ในส่วนนี้ท้ังท่ีฐานะยากจน แต่กฎหมาย
ระเบียบใหม่นี้ก็จะทําให้ดีขึ้นส่วนการจ่ายเงินก็จะมากขึ้นอยู่แล้ว ผมได้เคยคุยในเรื่องนี้ว่าทําไมไม่ต้ังงบ
ประมารส่วนนี้ไปไว้ที่ พม. ส่วนกลางและ พม. เป็นคนจ่ายเขาไม่ยอม การตั้งงบประมาณเขาก็เอาส่วนนี้ 

/ไปรวมงบประมาณ... 



๑๒ 
 

ไปรวมงบประมาณท่ีเราจะต้องได้ 29 เปอร์เซ็นต์ เราก็ไม่ได้เราได้ประมาณ 20 - 21 เปอร์เซ็นต์ พอ
รวมแล้วก็บอกท้องถิ่นได้ โดยรวมเบี้ยยังชีพ อสม. เบี้ยคนพิการอะไรต่างๆ มารวมท่ีท้องถิ่นหมด  จึง
ขอให้ท่านสมาชิกช่วยอธิบายหากมีประชาชนสงสัยในเรื่องนี้ ว่าคนท่ีได้รับไปแล้วก่อนหน้าไม่ได้ตัดสิทธิ์
แต่คนท่ีจะได้รับใหม่ท่ีอายุ 60 ต้องมีการตรวจสอบจะได้ช่วยคนท่ีไม่มีจะกิน ไม่ใช่ช่วยให้คนท่ีมีอันจะ
กิน 

นายพรสวัสด์ิ บุญยิ่ง  ท่านนายกเทศมนตรีก็ขอฝากท่านสมาชิกทุกท่านในเรื่องระเบียบใหม่นี้ หากมีประชาชน 
รองประธานสภาเทศบาล สงสัยสอบถาม เราจะได้ช่วยอธิบายให้เข้าใจ   มีท่านใดมีเรื่องอื่นประการใดหรือไม่ เชิญครับ 
ปฏิบัติหน้าที่                  
ประธานสภาเทศบาล 

นายเจษฎา ศรีประทักษ์  กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ  และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล กระผม  นายเจษฎา ศรีประทักษ์  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2  ขออนุญาตเรียนสอบถามว่า  
                             การจ่ายเงินเบ้ียยังชีพ เขามีการตรวจสอบอย่างไรว่าคนนี้มีกี่ร้อยล้าน 

นายจิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ     เรียน ประธานสภาเทศบาลเคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี                      เด๋ียวนี้ง่ายครับการตรวจสอบจากเลขประจําตัวประชาชน 13 หลักของท่าน มีเงินฝาก 

ธนาคาร มีท่ีดินอะไรต่างๆ เท่าไหร่ เขาดูท่ีดินจากระบบแผนท่ีภาษีดูได้หมดครับ รัฐต่อรัฐเขาสามารถ
ตรวจสอบได้อยู่แล้วครับ 

นายพรสวัสด์ิ บุญยิ่ง  เขามีทีมงานครับเด๋ียวนี้ตรวจสอบได้เขาล้ิงค์ถึงกันหมดในส่วนของธนาคารแห่งประเทศไทย 
รองประธานสภาเทศบาล สรรพากร ส านักงานท่ีดิน เราไม่หลุดรอดได้ มีท่านใดมีเรื่องอื่นประการใดหรือไม่ เชิญครับ 
ปฏิบัติหน้าที่                  
ประธานสภาเทศบาล 

นายปัณณ์ณธีร์ เศรษฐภูริปภา กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ  และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผม  นายปัณณ์ณธีร์ เศรษฐภูริปภา สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1  เนื่องจากช่วงนี้ใกล้

เทศกาลหุ่นโคมไฟ ขอสอบถามว่าเรามีมาตรการที่จะควบคุมในส่วนของการจัดงานไหมครับ ปีท่ีผ่านมา
มีการจัดงานเทศกาลหุ่นโคมไฟท่ีสวนสาธารณะบริเวณหนองสมบูรณ์ มีการแยกพื้นท่ีการต้ังร้านและ
พื้นท่ีของท่ีประชาชนเขามาออกกําลังกายไหมครับ เพราะว่าผู้ประกอบการต้ังลุกลํ้าค่อนข้างเยอะและมี
ความสกปรกมา กล่ินก็ไม่สะอาด ปีนี้เราได้มีการอุดหนุนเทศกาลหุ่นโคมไฟ จํานวน 1 ล้านบาท ผม
ขอให้เทศบาลเรามีมาตรการท่ีเข้มงวดในการจัดงานในอุทยานสวรรค์ให้เป็นสัดส่วนแยกให้มีพื้นท่ีออก
กําลังกายขอบคุณมากครับ  

นายจิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ  เรียน ประธานสภาเทศบาลเคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี          ในส่วนเทศกาลหุ่นโคมไฟ ระเบียบเราไม่สามารถอุดหนุนได้ครับ เพราะเขาตีความเป็นหอการค้าท่ีมิใช่ 
                            หน่วยงานสาธารณะ  ไม่เหมือนกับคณะกรรมการเจ้าพ่อเจ้าแม่เราอุดหนุนได้ ตอนแรกเราจะต้ังเงิน 
                            อุดหนุน 1 ล้านบาทให้กับหอการค้าแต่ไม่ได้ เราเข้าแผนไว้แต่ยังไม่ต้ังงบประมาณ สําหรับการจัดร่วม 
                            ถ้าเราไปจัดร่วมกับหอการค้าเราจัดได้  ก่อนจัดผมคงต้องคุยกันเพราะปีท่ีผ่านมาปัญหามีเยอะมากเหมือน 
                            วันนี้ท่ีศูนย์การค้าจะจัดงานเขามาขอผมขอปิดพื้นท่ีท้ังหมดเพื่อเอาร้านค้ามาลง และรถจะเข้าออกอย่างไร 
                            ผมก็ไม่อนุญาต ปีท่ีแล้วผมก็อนุญาตให้ใช้ฝ่ังเดียวเพราะต้องมีพื้นท่ีให้คนท่ีมาออกกําลังกาย ท้ังนี้ก่อนการ 
                            จัดงานต้องมาคุยกันในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง 
 
 

/นายพรสวัสด์ิ... 



๑๓ 
 

นายพรสวัสด์ิ บุญยิ่ง  ท่านนายกเทศมนตรีฯ  หรือสมาชิกท่านใดมีเรื่องอื่นประการใดหรือไม่ เชิญครับ 
รองประธานสภาเทศบาล   
ปฏิบัติหน้าที่                  
ประธานสภาเทศบาล 

นายกฤตภาส คชรัตน์  กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ  และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผม  นายกฤตภาส คชรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  4  ขอสอบถามเรื่องการเลือกต้ัง

ประธานชุมชน ว่ามีการเลือกตั้งครบหรือยัง หรือมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างครับ 

นายจิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ  เรียน ประธานสภาเทศบาลเคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี            การเลือกตั้งประธานชุมชนเหลืออีก 3 วัน อีก 6 ชุมชน ไม่มีปัญหาอะไรก่อนส้ินเดือนนี้คงต้อง 
                             เรียกประชุม วันละ 2 เขต เพื่อให้เขาได้รับทราบระเบียบอะไรต่างๆ เพราะการท่ีเขาจะได้รับเงินเดือน 
                             เบ้ียเล้ียงเขาต้องมา เพื่อแยกเป็นอีกชุมชนแทน และเราจะต้ังกลุ่มไลน์ขึ้นมาเพื่อรับทราบปัญหาต่างๆ 
                             และไว้มีการแจ้งเหตุได้ในแต่ละเขต แต่ต้องให้แต่ละชุมชนเขาคัดเลือกประธานชุมชนกันมาก่อน และผม 
                             ก็จะเชิญให้ท่านสมาชิกและผู้บริหารในแต่ละเขตเข้าร่วมอยู่ในกลุ่มไลน์ด้วย 

นายพรสวัสด์ิ บุญยิ่ง  ท่านนายกเทศมนตรีฯ  หรือสมาชิกท่านใดมีเรื่องอื่นประการใดหรือไม่ เชิญครับ 
รองประธานสภาเทศบาล   
ปฏิบัติหน้าที่                  
ประธานสภาเทศบาล 

นายสมยศ นะล าเลียง  กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ  และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผม  นายสมยศ นะลําเลียง สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  4  ขอเรียนสอบถามว่า ณ ตอนนี้ 
                             เป็นช่วงฤดูฝน และค่อนข้างท่ีจะตกหนักอีกช่วงหนึ่งแล้ว ไม่ทราบว่า ทางเทศบาลเราได้มีการวางแผนหรือ 
                            มีแนวทางในการป้องกันและแก้ไขจุดท่ีมีปัญหาน้ําท่วมอยู่บ่อยๆ ไม่ทราบว่ามีการดูแลในเรื่องนี้อย่างไรบ้าง 
                            ไม่ว่าจะเป็น แถวการเคหะหรือว่าส่วนอื่นๆ 

นายจิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ   เรียน ประธานสภาเทศบาลเคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี            ตรงบริเวณหลังเคหะสายอ้อมเขาโกรกพม่า เราได้ไปดําเนินการลอกร่องระบายน้ําเตรียมไว้แล้ว 
                            งบประมาณท่ีเราจะจ้างวางท่อใหม่ตรงโตโยต้า ตอนนี้ดําเนินการลงนามสัญญาแล้ว แต่ผู้รับจ้างยังไม่เข้า 
                            ดําเนินการ และวางท่อใหม่ตรงหลังโลตัสกําลังจะทําสัญญา เราทําท่อเมตรลงในบึงและทําท่อจากโตโยต้า 
                            เข้ามาน้ําจะไหลได้คล่อง  ตอนนี้เราได้ต้ังเครื่องสูบน้ําออกเพื่อให้น้ําเหลือน้อยท่ีสุด  เวลาฝนตกหนักมาน้ํา 
                            ระบายออกได้ทัน  เพราะในปีนี้ฝนแล้งมากและคาดว่าฝนจะมาช้าน่าจะมาช่วงกันยา ตุลา เดือนสิงหานี้ 
                            ยังไม่น่าจะมีปัญหาอะไร ท่ีสําคัญเราได้เตรียมความพร้อมของเครื่องจักร และเครื่องสูบไว้พร้อมแล้ว 

นายพรสวัสด์ิ บุญยิ่ง  ท่านนายกเทศมนตรีฯ  หรือสมาชิกท่านใดมีเรื่องอื่นประการใดหรือไม่ เชิญครับ 
รองประธานสภาเทศบาล   
ปฏิบัติหน้าที่                  
ประธานสภาเทศบาล 

นายปัณณ์ณธีร์ เศรษฐภูริปภา กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ  และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผม  นายปัณณ์ณธีร์ เศรษฐภูริปภา สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1  เรียนถามท่านนายกว่า 

น้ําตรงบริเวณโตโยต้าท่ีทําใหม่เช่ือมกับ อบต. น้ําจะออกไปทางไหนครับ 
 

/นายจิตตเกษมณ์... 



๑๔ 
 

นายจิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ   เรียน ประธานสภาเทศบาลเคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี            ในเขตของเทศบาลตรงหลังโลตัส ตรงทางออกไปเขาขาดหน้าโรงเรียนพล ท่ีเราทําท่อใหม ่
                             ตรงถนนตรงโลตัสเราวางท่อใหม่ 1 เมตรกดลงตํ่า ปกติน้ําจะไปออกตรงบ่อเราต้องสูบน้ําออกพยายาม 
                             ให้แห้งไว้ตลอดเพราะเดิมท่อเล็ก 60 เอง  2 อันเล็กมาก  งบประมาณท่ีเราทําท่อต้ังแต่แยกพหลโยธิน 
   มาถึงตรงท่ีเราต้ังเครื่องสูบ  เราวางท่อ 1  เมตร  วางใหม่ท้ังหมด  น้ําออกด้านหน้าข้างโตโยต้าได้เลย 

ส่วนน้ําท่ีทาง อบต. วางท่อไว้วิ่งมาจากสายพรหมนิมิต เขาวางท่อไว้สูงมากเราไม่สามารถไปรวมกับเขา 
          ได้ระดับสูงกว่ากันเป็นเมตรเช่ือมกันไม่ได้    สอบถามว่าทําไมวางท่อสูงมากสายพรหมนิมิตรดรีมแลนด์  
          ซึ่งท่อเราไปจากทาง  NSC  นี่คือ ปัญหาท่ีจะมีน้ําท่วมบริเวณนั้นมาก เมื่อก่อนน้ํายังระบายออกทางทุ่ง 
          ได้หมด  แต่ตอนนี้มีโครงการก่อสร้างหมู่บ้านขึ้นเขาถมปิดหมด 3 หมู่บ้าน้ําออกไม่ได้ ผมได้ไปคุยกับทาง 
          อบต. ให้ทําท่อออกบึงทางด้านหลังแต่มันติดตรงเป็นท่ีวัดก็ยังเจรจากันไม่ได้ คือ ชาวบ้านเขายกท่ีให้วัด 
          เป็นทีของวัดบางม่วงตอนนี้ก็ยังขอจรจากับหลวงพ่อ ขอวางท่อผ่านท่ีวัดน้ําจะได้ออกไปลงท่ีคลองโพธิ์ได้ 

นายเจษฎา ศรีประทักษ์  กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ  และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผม  นายเจษฎา ศรีประทักษ์ สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2   ขอทราบจากแผนท่ีในจอจาก

แยกถนนมหาเทพไปมีถนนเส้นใหม่ซึ่งถนนเส้นนี้ในอนาคตจะไปเช่ือมโตกับเล่งหงษ์ใช่ไหมครับ เพราะ
ในตอนนี้ถนนเส้นนี้เริ่มชํารุด  

นายจิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ   เรียน ประธานสภาเทศบาลเคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี            ถนนเส้นท่ีทางโยธากําลังทําอยู่ถนนเส้นนี้ไปทางสันคู ผมได้ไปขอให้ทางหลวงชนบททําไปเช่ือม 
                             กับโตโยต้าขอไป 2  ปีแล้วครับ  เด๋ียวผมจะตามเรื่องให้ว่า  เขามีงบประมาณเวนคืนมาทําได้ไหมแต่งบ 
                             เวนคืนคงไม่มีเพราะตรงนี้เป็นท่ีราชพัสดุท้ังนั้น ปัญหา คือ งบท่ีจะให้คนออกเพราะมีเรื่องร้องเรียนกันมา 
                             เนื่องจากคนท่ีอยู่เขาก็ไม่ยอมย้ายออก  เพราะเขาต้องการเงินค่าขนย้ายให้เขาในส่วนนี้ก็เป็น  ค่าเวนคืน 
                             และค่าขนย้าย ซึ่งทางหลวงชนบทเขาต้องเป็นคนต้ังงบประมารรองรับในส่วนนี้ ผมก็ได้ขอให้เขาออกแบบ 
                             ให้เป็นสะพานข้ามสายเอเชียได้เลย   คิดว่าไม่น่ายากแต่ต้องใช้เวลาครับ  ตอนนี้ผมได้ดําเนินการขอถนน 
                             มหาเทพให้เขายกให้เป็นของเทศบาลเรา แต่ยังไม่ทราบว่าเขาจะยกให้ไหม แต่เขายกไฟเขียวไฟแดงให้กับ 
                             ตํารวจเขาก็ไม่มีงบดูแล ก็เลยขอให้ตํารวจเขายกให้เทศบาลเข้าไปดูแลปรับปรุง แต่ในส่วนของไฟฟ้า และ 
                             สะพานสองสะพานเขาไม่ยกให้เรา แต่เวลาประชาชนเดือดร้อนเขาก็ใช้เวลานานกว่าจะมาแก้ไขให้ 
                             ประชาชนเขาก็ตําหนิเทศบาล จะต่างจากทางโยธาถ้าเขาดําเนินการสร้างถนนอะไรต่างๆ เสร็จเขาก็ยกให้ 
   เราเพราะเขาจะไม่มีงบประมาณในการดูแล 

นายดิสทัต สิทธิโชคเจริญ กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ  และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผม  นายดิสทัต สิทธิโชคเจริญ สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2   จากการประชุมสภาเทศบาล

ครั้งท่ีผ่านมาท่ีจะดําเนินการสร้างเข่ือนกั้นน้ําบริเวณเกาะญวนอยากทราบว่า ขณะนี้ระดับถนนกับระดับ
เข่ือนท่ีจะสร้างมีความสูงระดับเท่าไหร่ เพราะว่าถ้าระดับเขื่อนสูงมากกั้นน้ําได้แต่จะสูญเสียทัศนียภาพ
ข้างลําน้ําไป 

นายจิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ   เรียน ประธานสภาเทศบาลเคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี            เกาะญวนอยู่ท่ีระดับ 6 เมตร รทก. เป็นถนนกับหินท้ิงไม่มีเขื่อนและยังมองเห็นทัศนียภาพและ 
                             เราอาจจะทําระดับข้ึนมากั้นเพื่อเป็นลู่วิ่งหรือเลนจักรยาน แต่จะทําเป็นราวแสตนเลสกั้นเหมือนทางอีกฝ่ัง 
                             เท่านั้นครับ 
 
 

/นายสมศักด์ิ... 



๑๕ 
 

นายสมศักด์ิ อรุณสุรัตน์  กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ  และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผม  นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 ผมขอนําเรียนท่านประธานสภา 
                             ในช่วงระหว่างวันท่ี 30 – 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2566 ท่ีจะถึงนี้เราจะมีการจัดประชุมสันนิบาต 
                             ภาคเหนือ  อยากจะขอให้ท่านนําเรียนสมาชิกว่ามีกําหนดวัน เวลา และแต่งกายอย่างไร เพื่อให้สมาชิก 
                             สภาของเราได้มีส่วนร่วมในส่วนนี้ คาดว่าน่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 1000 กว่าคน 

นายจิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ   เรียน ประธานสภาเทศบาลเคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี            ประชุมสันนิบาตภาคเหนือเราจะประชุมวันท่ี 31  สิงหาคม และวันท่ี  1  กันยายน  2566  
                             ท่ีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา เขาประสานงานเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของเราก็จะช่วยเขาในเรื่องการหาท่ีพัก 
                             เราก็ใหข้้อมูลเขาไป  และเราจะส่งเจ้าหน้าท่ีของเราเข้าไปช่วยในเรื่องของการลงทะเบียน  ส่วนในวันท่ี 
                             18 สิงหาคม ผมจะประชุมเทศบาลในจังหวัดนครสวรรค์ ท้ัง  21  เทศบาล  เราอาจจะต้องให้เทศบาล 
                             ต่างๆ  จังหวัดเรามาช่วยดูแลในเรื่องรถท่ีจะพาสมาชิกสันนิบาตไปเท่ียวสถานท่ีต่าง ๆ  ถ้ามีโอกาสท่าน 
                             สมาชิกไปร่วมในการประชุมสันนิบาตได้ เราก็จะใส่เส้ือพาสานรุ่นใหม่รุ่น  Unseen สําหรับกําหนดการ 
                             จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ส่วนเรื่องการจัดประชุมและการจัดงานเล้ียงทางสันนิบาตเขาดําเนินการประสาน 
                             เรียบร้อยแล้วครับ  ส่วนวันท่ี  30  สิงหาคม  ช่วงบ่ายจะมีการจัดการประชุมคณะกรรมการฯภาคเหนือ 

ท้ังหมดประมาณ 100 กว่าคนท่ีเล่งหงษ์ เป็นการประชุมเฉพาะภายในของคณะกรรมการฯ ภาคเหนือ 
คือจะมี นายก ประธานสภา และปลัดเทศบาล 21 เทศบาลเท่านั้น ซึ่งคนท่ีจะเข้ามาร่วมงานจะมี
ประมาณ 1500 คนรวมผู้ติดตามต่างๆ น่าจะประมาณ 2000 คน สําหรับท่ีพัก ร้านอาหาร ได้มีการ
ส่งเข้าไปในไลน์กลุ่มหมดแล้ว 

นายพรสวัสด์ิ บุญยิ่ง  ผมเองเห็นด้วยกับท่ีท่านสมศักดิ์กล่าว ในการให้สมาชิกสภาเทศบาล ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการ 
รองประธานสภาเทศบาล เข้าไปมีส่วนร่วมงานสันนิบาตนี้ ในวันท่ี 31 สิงหาคม และวันท่ี 1 กันยายน มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องอื่น 
ปฏิบัติหน้าที่               ประการใดหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล  ไม่มี 
    ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นเพิ่มเติม 
    บัดนี้  สภาเทศบาลได้ดําเนินการประชุมจนครบระเบียบวาระการประชุมแล้ว ผมต้องขอขอบคุณ 
   ท่านนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  เลขานุการสภาฯ คณะผู้ช่วยผู้บริหาร 

หัวหน้าส่วนการงาน  ท่ีได้เสียสละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้   ผมขอปิดการประชุม 

เลิกประชุม    เวลา  12.25  น. 

 

ลงช่ือ    เกียรติ บันทึกเทปรายงานการประชุม 

   (นายเกียรติศักดิ์  เหล่าวชิรวงศ์) 
              พนักงานจ้าง  
 
 ลงช่ือ    ถอดเทป/พิมพ์รายงานการ
ประชุม 

           (นางกันต์กนิษฐ์  คณากรศิโรฒม์) 

        เจ้าพนักงานงานธุรการชํานาญงาน  
 



๑๖ 
 

 ลงช่ือ        ตรวจรายงานการประชุม 

               (นางอัญชัน  กฤตรนต์รัศมี) 

           หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป  
    

 ลงช่ือ   ทัศนียา     ตรวจรายงานการประชุม 

   (นางทัศนียา  เด่ียวไพบูลย์) 

          หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล   

 
 ลงช่ือ          เลขานุการสภาเทศบาล 

           (นางสาวสุณี  มังคลารัตนศรี) 

          ปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 /ได้ตรวจสอบ... 

 



๑๗ 
 

ได้ตรวจสอบบันทึกรายงานการประชุมนี้ ถูกต้องแล้ว  เมื่อวันท่ี  26   เดือน    สิงหาคม     พ.ศ. 2566 
 

     ลงช่ือ       ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

       (นายไพโรจน์  อิทธิชัยเจริญ) 

                        สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
 
 
     ลงช่ือ             กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                           (นายมงคล   สุนทรเลขา) 

                                   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4  
 
 
     ลงช่ือ     กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                 (นายธนู  ชีวินโชติมา) 

                            สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 
 
 

ลงช่ือ             กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                              (นายเจตริณ  อ่อนสอาด) 

                                   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
 
 

ลงช่ือ              กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                          (นางสาวทศมาส  หวังสุข) 

                                  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
 

  สภาเทศบาลนครนครสวรรค์ได้รับรองรายงานการประชุมนี้แล้ว  เมื่อการประชุมสภาเทศบาล 
 สมัย   สามัญ     สมัยท่ี  3   ครั้งท่ี   1   ประจําปี พ.ศ. 2566   วันท่ี  18  เดือน    กันยายน       พ.ศ. 2566 

 

      ลงช่ือ       

               (นายสมศักดิ์  อรุณสุรัตน์) 

                  ประธานสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ 
 

 


